
ผลไมอบแหง“คันนา” เดินหนาสงออกเต็มสูบ

ผลไมอบแหง“คันนา” เดินหน าสงออกเต็มสูบ ผนึกกําลังพารทเนอรระดับโลก

เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑใหมในเกาหลี สวนกระแสเศรษฐกิจไทยขาลง

“คันนา” (KUNNA) แบรนดผลไมอบแหง ผูครองตลาดขนมของฝากอันดับ 1 ของนักทองเที่ยวในไทยและตางประ

เทศ เตรียมจับมือกับพารทเนอรที่แบรนดดังระดับโลกออกสินคาตัวใหมที่ประเทศเกาหลีในชวงเดือนเมษายน ภาย

ใตคอนเซ็ปต “เอเชียซีรี่ส” คือ การเอาอาหารคาวมาทําเป็นอาหารอบแหงแบบขนมทานเลน โดยจะเปิดตัวเป็น 3

เมนู ตัง้เป าปี 63 เดินหน าสงออก สวนกระแสเศรษฐกิจไทยขาลง

โบว-ณชา จึงกานตกุล กรรมการผูจัดการ บริษทั คันนา โกรเซอรีส จํากัด กลาววา “ตลอดระยะเวลา 8-9 ปีที่ผานมา

เราไดลงทุนพัฒนาสินคา การสรางความเชื่อมัน่ การสรางฐานลูกคา เพื่อใหสินคาของเราไดเป็นสินคาที่ลูกคาบอกกัน

ปากตอปาก ซึ่งการตลาดในตางประเทศเห็นผลจริง ๆ ตัง้แต 3 ปีที่แลว โดยลูกคาตางชาติจะถายรูปในมือถือ ปริน้

ตรูปมา หรือเปิด Blog ของชาวเกาหลีมาตามซื้อสินคาของเรา โดยจุดเดนที่ครองใจทัง้คนไทยและคนตางชาติของ

เรา คือคุณภาพของสินคา เราเลือกใชวัตถุดิบที่ดีที่สุด เมื่อทานแลวจะตองอรอยที่สุด หอมที่สุด เมื่อเรารักษาคุณภาพ

ของผลิตภัณฑของเราอยางดี ก็ไมใชเรื่องยากที่ทําใหสินคาภายใตแบรนด “คันนา” ของเรา สามารถครองอันดับ
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หน่ึงในตลาดสินคาประเภทขนมของฝากทัง้ในประเทศและตางประเทศ

โบว-ณชา จึงกานตกุล กลาวตอวา สําหรับกลยุทธการตลาดของเราที่ใชตอเน่ืองมายาวนาน คือ การมุงเนนพัฒนา

คุณภาพสินคา ใหเป็นที่จดจําของผูบริโภค จนเกิดการบอกตอปากตอปาก นอกจากน้ีเรายังทําตลาดในตางประเทศ

โดยการออกงานแฟรในตางประเทศ อาทิ Thai Festival ที่กรุงอาบูดาบี ประเทศดูไบ ,งาน world expo 2020 ซึ่ง

เวลาเราไปออกงานที่ตางประเทศ เราจะมีกลุมลูกคาใหม ๆ สนใจเขามาซื้อสินคาของเรา โดยที่ไมตองขอชิมสินคา

เลย เพราะเขารูจักเราแลว เขาบอกวาเคยซื้อเรามาแลวที่เมืองไทย มันคือความสําเร็จจากการบอกตอปากตอปากขอ

งกลุมลูกคา

โบว-ณชา กลาวตอปิดทายวา วา เทรนดอาหารในปีน้ี คือ “การลดน้ําตาลในอาหาร” เพราะตอนน้ีปัญหาที่กลุม

ประเทศทางตะวันออกกลางกําลังเจอหนักมาก คือ คนปวยที่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งปัจจุบันทางออกที่มี คือ การใช

หญาหวานแทน แตก็ตองยอมรับวาในเชิงของการบริโภคมันไมไดอรอยเทาน้ําตาล เพราะฉะนัน้ตนอยากจะบอกวา

ความหวานมันไมไดเป็นรสชาติเดียวที่ทําใหเรารูสึกอรอยได สุดทายแลวความอรอยคือ ความกลมกลอมของรสชาติ

อาหาร ซึ่งมันมาจากการปรุงวัตถุดิบและเครื่องแกงใหเกิดความกลมกลอมของอาหารมันไมไดมาจากความหวาน

เพียงอยาเดียว รวมดวยตอนน้ีที่มีการเก็บภาษีความหวานดวยแรง ยิ่งทําใหผูประกอบตองคิดหนัก เพราะถาใน

สินคามีปริมาณน้ําตาลมากก็ยิ่งตองจายเงินคาภาษีมากขึ้นตามดวย

“ถึงแม “คันนา” จะเติบโตมากในตางประเทศ แตเราก็ไมเคยลืมวาเราเกิดมาจากไหน เรายังคงเดินหน าตอบแทน

สังคมไทยอยูเสมอ อยางในปีน้ี เราเลือกทํากิจกรรม CSR ดวยการปลูกป าชายเลน เน่ืองจากเรามองวาวัตถุดิบหลัก

ของ “คันนา” ไดรับมาจากธรรมชาติ จากชาวบานในพื้นที่ตาง ๆ เราจึงตองการที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับชุมชน

“เพราะถาไมมีพื้นที่สีเขียว เราคงไมมีอะไรที่ดีได” รวมถึงเราไดตัง้เป าหมายไววาอยากใหพนักงานของเราทุกคน

เป็นคนดี มีประโยชนตอสังคม ซึ่งเราอยากแสดงใหพวกเขาเห็นวาการทําความดีที่เป็นประโยชนตอสังคมมันเป็น

เรื่องงายที่ไมแบงแยกฐานะ ทุกคนสามารถเริ่มทําไดจากสิ่งเล็ก ๆ อยางการปลูกตนไมแคหน่ึงตนก็ถือไดวาเป็นการ

สรางประโยชนใหแกสังคมแลว” โบว-ณชา กลาวเสริม


